

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN MƯỜNG TÈ
BAN CỨU TRỢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mường Tè, ngày 22 tháng 10 năm 2020

LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO CÁC TỈNH MIỀN TRUNG BỊ THIẾT HẠI DO MƯA, BÃO

Kính gửi: Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Mường Tè.

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 6,7,8, các tỉnh miền Trung, Trung bộ, trong đó có 4 tỉnh bị thiệt hại nặng nề, nhất là: Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Bình. Theo thông tin Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, tính đến nay mưa lũ đã khiến 133 người chết, mất tích; 135.731 nhà bị sập, hư hỏng; 924 ha lúa, 6.989 ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 3.588 ha thủy sản bị thiệt hại; 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, 16 tuyến quốc lộ, 163.150m đường quốc lộ, 161.880m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng; nhiều nơi bị chia cắt, nhiều khu vực bị sạt lở, nhiều khu dân cư bị cô lập, hàng chục ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, vô cùng khó khăn, thiếu thốn.

Thực hiện công điện chỉ đạo ngày 16/10/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ Nhân dân miền Trung và Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu. Hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân và các địa phương trên cả nước đã và đang hướng về các tỉnh miền Trung thân yêu, đã và đang dốc lòng, dồn sức hỗ trợ các tỉnh khắc phục hậu quả của mưa lũ. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiệt hại do mưa, bão, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội.

Trước tình hình thiệt hại do thiên tai ở các tỉnh miền Trung và diễn biến hết sức phức tạp, Ban Cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Tè kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện hãy phát huy tinh thần đoàn kết "Tương thân, tương ái", "Nhường cơm sẻ áo" hưởng ứng đợt quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi mưa, bão, sạt lở đất. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ sỹ quan các lực lượng vũ trang nên ủng hộ ít nhất 01 ngày lương; các tổ chức, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và Nhân dân tùy điều kiện khả năng ủng hộ với tinh thần chia sẻ, hỗ trợ (Trừ các hộ nghèo, hộ chính sách).

Đề nghị các tổ chức thành viên đơn đốc các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ; Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phát động kêu gọi ủng hộ ở địa bàn xã, thị trấn sau đó nộp về Mặt trận Tổ quốc huyện để tổng hợp gửi Ban Cứu trợ Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu.

Đề nghị Ban Thường trực MTTQ các xã, Thị trấn báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân quyên góp ủng hộ để đợt vận động đạt kết quả thiết thực.

Mọi sự ủng hộ gửi về theo địa chỉ: Ủy ban MTTQ huyện Mường Tè - Tầng 2 Khối Đoàn thể- khu phố 8- Thị trấn huyện Mường Tè; hoặc gửi về Quỹ hỗ trợ thiên tai, số tài khoản **Quỹ Cứu trợ: 3761.0.1018302.91049** tại **Kho bạc Nhà nước huyện Mường Tè** (Nội dung: ủng hộ Đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ năm 2020)./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: MT.



Nguyễn Xuân Định
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ